



คำสั่งเทศบาลเมืองกระบี่
ที่ ๑๖๕ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลเมืองกระบี่

ตามที่เทศบาลเมืองกระบี่ ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลเมืองกระบี่ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๐ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนได้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามสิทธิใน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ๒๕๕๐ เพื่อให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการ ข้อมูลข่าวสารฯ ได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ข่าวสารกิจกรรมการดำเนินงาน โครงการและ กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลได้อย่างครบถ้วน รวดเร็ว โดยเทศบาลเมืองกระบี่ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ดังกล่าวไว้ ณ ชั้น ๑ บริเวณห้องโถง อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ และได้แต่งตั้งบุคลากรของเทศบาลเมืองกระบี่ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองกระบี่ โดยมีหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชน ผู้มาติดต่อขอข้อมูลข่าวสารฯ ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองกระบี่ ตามคำสั่งเทศบาลเมืองกระบี่ ที่ ๒๔๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลเมืองกระบี่ แต่ด้วยมีการปรับเปลี่ยนบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ และเปลี่ยนแปลงภารกิจการทำงาน ทำให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ไม่สามารถปฏิบัติ หน้าที่ตามวันและเวลาดังกล่าวได้ จึงขอเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ ราชการเทศบาลเมืองกระบี่ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยขอยกเลิกคำสั่งเทศบาลเมืองกระบี่ ที่ ๒๔๙/๒๕๖๑ และใช้คำสั่งการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลเมืองกระบี่ ฉบับนี้แทนดังนี้

ลำดับ	ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์	ตำแหน่ง	ปฏิบัติหน้าที่ ประจำวัน	หมายเหตุ
๑	นางสาวอมรรัตน์ หาญชนะ	นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ	วันจันทร์	
๒	นายโสภิต สิทธิเวช	ผู้ช่วยนักวิชาการ คอมพิวเตอร์	วันอังคาร	
๓	นายจเร แก้วสม	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายฯ	วันพุธ	
๔	นางสาวปานิชา ช่วยพิทลุง	ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์	วันพฤหัสบดี	
๕	นางสาวอมรรัตน์ หาญชนะ	นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ	วันศุกร์	

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ ดูแลรับผิดชอบให้บริการประชาชนผู้มาขอรับบริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและการอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ในวันและ เวลาราชการ อนึ่ง หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำวันใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในวันที่กำหนด ให้สามารถ ปรับเปลี่ยนวัน/เวลาการปฏิบัติงานได้ตามความจำเป็น ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายชาญณรงค์ ศรีลาบุรณพงศ์)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่